

# Đồng vốn nghĩa tình

## KỶ 2: TRẦN TRỞ ĐỒNG VỐN ƯU ĐÃI

*Không thể phủ nhận vai trò to lớn của nguồn vốn tín dụng chính sách, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 9,16% (năm 2011) xuống còn 2,9% (năm 2015) và 4,01% (năm 2017) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời kịp thời đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng luôn là những băn khoăn, trăn trở của cán bộ Ngân hàng CSXH.*

### Khó khăn trong giải ngân

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở là một trong những chương trình đang được Ngân hàng CSXH chú trọng triển khai thực hiện. Mặc dù được trung ương phân bổ nguồn vốn 10 tỷ đồng để thực hiện cho vay (trung bình mỗi huyện 1 tỷ đồng, riêng thành phố là 3 tỷ đồng) nhưng đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh mới chỉ giải ngân được 2.059 tỷ đồng ở 3 huyện, thành phố; trong đó thành phố 165 triệu đồng cho 1 hộ vay, Thái Thụy 660 triệu đồng cho 2 hộ vay và Vũ Thư 1,234 tỷ đồng cho 3 hộ vay. Lý giải về nguyên nhân không giải ngân được nguồn vốn chương trình này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Phụ cho biết: Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các hộ không đủ điều kiện vay vốn; một số hộ có nhu cầu vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở nhưng không đáp ứng được yêu cầu về đối tượng, điều kiện như hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Cũng như huyện Quỳnh Phụ, thành phố là địa phương được phân bổ nhiều nhất - 3 tỷ đồng để thực hiện cho vay chương trình nhà ở xã hội nhưng



Nông dân các địa phương mở rộng diện tích cây màu, góp phần nâng cao thu nhập.

đến nay đã gần 7 tháng mà chương trình mới chỉ giải ngân được 165 triệu đồng. Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Là địa phương được phân bổ nhiều nguồn vốn nhất, lại là địa phương có dự án nhà ở xã hội ở tổ 39, tổ 40 phường Quang Trung của Công ty Cổ phần Damsan - đơn vị được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh lựa chọn cho vay, tuy nhiên qua quá trình bình xét nhiều hộ không đủ điều kiện nên Ngân hàng không thể giải ngân được nguồn



Nông dân huyện Tiên Hải phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

vốn chương trình. Bên cạnh đó, nhiều hộ mặc dù đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố nhưng lại có hộ khẩu thường trú ở

các huyện nên phải về làm thủ tục vay vốn ở phòng giao dịch của các huyện nơi đăng ký hộ khẩu. Cùng với chương trình

cho vay nhà ở xã hội, nhiều chương trình khác của Ngân hàng CSXH hiện cũng đang gặp khó khăn trong quá trình giải ngân vốn như: chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn II (9 tháng đầu năm mới giải ngân được 55 hộ với số tiền 1,375 tỷ đồng, vốn còn tồn 2,625 tỷ đồng), chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (dự cho vay giảm 59 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017).

### Nợ xấu có chiều hướng gia tăng

Không chỉ gặp khó khăn trong giải ngân các chương trình cho vay mà nợ quá hạn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng có chiều hướng gia tăng. Đến ngày 30/9/2018, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chiếm 0,13% tổng dư nợ, tăng 468 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2017. Một số chương trình có nợ quá hạn tăng cao như: cho vay hộ cận nghèo tăng 281 triệu đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tăng 84 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 60 triệu đồng... Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tiên Hải cho biết: Trong tổng số gần 950 triệu đồng nợ xấu của Phòng giao dịch thì chủ yếu là nợ quá hạn nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do không có khả năng thu hồi, cũng không đủ điều kiện xử lý rủi ro theo Quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ và một phần nợ quá hạn của chương trình cho vay xuất khẩu lao động do một số công ty đưa người đi lao động đã giải thể, một số công ty đã thay đổi địa chỉ hoặc cổ tình không hợp tác để giải quyết trách nhiệm theo các nội dung đã ký

### Ông Phí Anh Tuấn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng



Trong quá trình giải ngân các chương trình, đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, Phòng giao dịch đã gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng được vay vốn lại không có nhu cầu, hạn mức vay thấp nên không khuyến khích được người dân vay vốn... Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, UBND huyện tổ chức các hội nghị lồng ghép với tập huấn nâng cao chất lượng tín dụng; chỉ đạo cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch phối hợp với ban giảm nghèo các xã, thị trấn tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn của nhân dân, không để tình trạng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện không được vay vốn; tăng cường tuyên truyền để mọi người dân biết và thực hiện...

### Ông Phạm Văn Đạt, Chủ tịch UBND, Trưởng ban giảm nghèo xã Nam Hồng (Tiên Hải)



Để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, thời gian qua, Ban giảm nghèo xã Nam Hồng thực hiện bình xét hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác bảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng đối tượng; phân bổ kịp thời cho các thôn khi được giao vốn; tăng cường công tác kiểm tra đến các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác; quan tâm kiện toàn củng cố hoạt động của hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn chất lượng tín dụng chưa tốt; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc thu nợ, tích cực xử lý nợ xấu, lãi tồn đọng và các hộ chây ì. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã thu dứt điểm được 7 hộ chây ì với số tiền gần 100 triệu đồng; từ đó nợ quá hạn của xã đã giảm xuống, đến ngày 30/9 chỉ còn 89 triệu đồng, chiếm 0,49% tổng dư nợ.

### Chị Đỗ Thị Thủy, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lộng Khê 1, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ



Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lộng Khê 1 do Hội Cựu chiến binh xã quản lý hiện đang có 59 thành viên với tổng dự đến ngày 30/9 đạt 1,602 tỷ đồng, trong đó cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 540 triệu đồng cho 45 hộ vay, cho vay giải quyết việc làm 20 triệu đồng cho 1 hộ vay, cho vay hộ mới thoát nghèo 758 triệu đồng cho 16 hộ vay, cho vay hộ nghèo 225 triệu đồng cho 6 hộ vay và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 59 triệu đồng cho 3 hộ vay. Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tổ luôn thông báo trước số tiền gốc và lãi đến kỳ phải nộp cho các thành viên chủ động thu xếp; phổ biến các kiến thức, các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao để các thành viên nghiên cứu, học tập, từ đó sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả; thường xuyên kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, từ khi thành lập đến nay, tổ không có nợ xấu, các thành viên đều nộp đầy đủ tiền gốc và tiền lãi đúng hạn.

kết. Ngoài ra, việc hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú, một số hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính, học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm, một số hộ chây ì, cấp

ủy, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể ở một số địa phương còn chưa vào cuộc tích cực trong việc đôn đốc xử lý nợ xấu... cũng là những nguyên nhân quan

trọng dẫn đến tình trạng nợ xấu của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có chiều hướng gia tăng.

(còn nữa)  
**MINH HƯƠNG**

## QUỲNH PHỤ

# Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa

*Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đến thời điểm này, huyện Quỳnh Phụ đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, bảo đảm gieo trồng cây màu vụ đông đúng khung thời vụ.*



Nông dân xã An Quý (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa mùa.

Vụ mùa năm 2018, xã An Quý gieo cấy 245ha lúa, trong đó, lúa chất lượng đạt 35%, lúa năng suất cao chiếm 65% diện tích. Nhờ đổi mới cơ cấu giống lúa, bám sát để án sản xuất, làm tốt các khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh... vào thâm canh nên toàn bộ diện tích lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt. Từ giữa tháng 10, với hơn 10 máy gặt quay vòng tăng cường phục vụ nông dân các thôn cùng tinh thần khắc phục khó khăn, lao động hăng say của bà con nông dân, đến thời điểm này trên 90% diện tích lúa mùa của xã An Quý đã được thu hoạch, dự kiến trong vài ngày tới, công tác thu mùa

của địa phương sẽ hoàn thành. Trên cánh đồng thôn Lai Ổn, vữa nhanh tay xếp những bao thóc từ máy gặt chuyên xuống, chị Bùi Thị Huyền chia sẻ: Vụ mùa năm nay, tuy thời tiết, sâu bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, song nhờ chấp hành tốt chủ trương của xã trong công tác bảo vệ thực vật và chăm sóc lúa mùa nên cả 4 sào lúa BC15 của nhà tôi đều cho năng suất trung bình trên 2 tạ/sào. Bà con nông dân địa phương trung bình trên 2 tạ/sào. Bà con nông dân địa phương trung bình trên 2 tạ/sào. Bà con nông dân địa phương trung bình trên 2 tạ/sào.

phương, nhiều nông dân đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa nên vụ mùa này cho thu nhập cao. Tranh thủ phút giải lao, ông Vũ Văn Tuấn, thôn Mỹ Giá cho biết: Đến nay, gia đình ông đã tích tụ được 8 mẫu ruộng chuyên sản xuất lúa thương phẩm, vụ mùa này, ông canh tác lúa BC15 và lúa nếp. Nhờ tích cực áp dụng cơ giới hóa trong vụ mùa dù diễn biến thời tiết bất thường cùng sâu bệnh phức tạp nhưng lúa nhà ông vẫn cho năng suất cao. Tự mua sấm 3 máy cày, 2 máy gặt đập liên hợp, sau khi hoàn thành thu hoạch lúa của gia đình, ông

Tuần còn làm dịch vụ cho bà con trong và ngoài xã. Xã Quỳnh Hưng tập trung gặt đại trà từ ngày 15/10, đến nay, ngoài một số diện tích lúa nếp cao cấy chưa gặt, về cơ bản, địa phương đã hoàn thành công tác thu hoạch lúa mùa.

Vụ mùa năm 2018, Quỳnh Phụ gieo cấy 11.214ha lúa, trong đó, các giống lúa ngắn ngày có năng suất cao như BC15, TBR-1, TBR225, Thiên ưu 8... chiếm 70 - 75% diện tích. Trong những ngày qua, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung chỉ đạo các địa phương đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa nhằm tránh thiệt hại do sâu bệnh, thời tiết bất thường gây ra và bảo đảm đủ quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm.

Đến nay, Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành công tác thu hoạch lúa mùa, năng suất toàn huyện ước đạt 60 tạ/ha. Còn một số ít diện tích rải rác tại các xã Đông Hải, Quỳnh Trang... sẽ được nông dân thu hoạch trong vài ngày tới. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để bảo đảm năng suất, sản lượng lúa và tiến độ sản xuất, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa nhanh gọn. Song song với đó, vụ đông năm 2018, Quỳnh Phụ phấn đấu gieo trồng 6.500ha trở lên, trong đó chú trọng vào các cây màu chủ lực cho giá trị kinh tế cao như ngô, ớt, dưa bí, rau màu các loại... Đến nay, trên 5.000ha cây vụ đông đã được trồng, trong đó ngô 800ha, ớt 1.000ha, rau màu các loại trên 500ha... Dự kiến sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, giải phóng quỹ đất, toàn huyện sẽ tập trung phát triển diện tích cây vụ đông theo đúng để án sản xuất.

**TRINH CƯỜNG**



Niềm vui được mùa của nông dân Quỳnh Phụ.

## Xuất khẩu thủy sản đạt 7,2 tỷ USD

(vtv.vn) Tính đến cuối tháng 10/2018, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đạt 7,2 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2017.



Ảnh minh họa

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ bắt đầu khởi sắc nhờ thuế chống bán phá giá tôm POR12 giảm mạnh. Ngoài ra, giá cá tra giống và cá tra nguyên liệu tăng mạnh, trong khi nguồn cung thiếu đã khiến giá trung bình và kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này cũng tăng.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cá ngừ, mực, bạch tuộc... đều có mức tăng trưởng tốt. VASEP dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước năm nay sẽ đạt 8,9 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2017.

## Doanh nghiệp Việt lạc quan về triển vọng thương mại toàn cầu

(vtv.vn) Theo HSBC, các doanh nghiệp Việt Nam nằm trong số những doanh nghiệp lạc quan nhất về triển vọng thương mại quốc tế và tự tin nhất về khả năng thành công trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Có 91% đối tượng khảo sát ở Việt Nam tin rằng triển vọng thương mại rất thuận lợi và họ sẽ thành công trong môi trường kinh doanh hiện tại dù cho những yếu tố địa chính trị đang khiến các doanh nghiệp ở những quốc gia khác e dè hơn.

Theo các chuyên gia, sự lạc quan của các doanh nghiệp Việt dựa trên cơ sở nền kinh tế trong nước tăng trưởng mạnh và các thỏa thuận thương mại phát triển.

## Hải quan 10 tháng thu ngân sách hơn 254.160 tỷ đồng

(nhandan.com.vn) Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10 vừa qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 9. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 20,7 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư khoảng 100 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2018 dự kiến đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu ước tính 200,27 tỷ USD (tăng 14,2%), nhập khẩu ước tính 193,84 tỷ USD (tăng 11,8%), qua đó, năng mức thặng dư lên 6,42 tỷ USD. Số thu ngân sách nhà nước tháng 10 đạt gần 28 nghìn tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 254.160 tỷ đồng, bằng 86,74% chỉ tiêu phần đầu (293 nghìn tỷ đồng), tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ ngày 16/9 đến 15/10, toàn ngành hải quan chủ trì, phối hợp, phát hiện bắt giữ 1.875 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 301 tỷ đồng, thu nộp ngân sách gần 45,65 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 12 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 13 vụ.